

KẾ HOẠCH
Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến THPT,CLP năm 2022

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 - 2020. Ủy ban nhân dân xã Lạc Long xây dựng Kế hoạch công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến THPT,CLP nội dung cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đúng quy định của Luật hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của Nhà nước về hành tiết kiệm, chống lãng phí tới toàn thể cán bộ, công chức, cá nhân các tổ chức chính trị, xã hội trong toàn xã.

2. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

II. Yêu cầu

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Sở Tài chính về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

B. NỘI DUNG CỤ THỂ

Chỉ đạo và thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch, các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể tại địa phương.

- Phổ biến các Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước và của ngành như: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH 11 của Quốc hội ngày 29/11/2005. Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nghị định số 107/2006/NĐ - CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách...

Cụ thể thời gian và các yêu cầu nội dung tuyên truyền:

STT	Nội dung tuyên truyền	Hình thức tuyên truyền	Thời gian	Ghi chú
1	Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022, quy chế làm việc, tiếp dân của Ủy ban gắn với việc thực hành tiết kiệm CLP .	Hội nghị họp ủy ban hàng tháng, họp HĐND	Kỳ họp HĐND 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm. Họp giao ban ngày	Chủ tịch UBND xã triển khai

			mùng 5 hàng tháng	
2	Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH 11 của Quốc hội ngày 29/11/2005. Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí	Hệ thống loa truyền thanh xã	Ngày mùng 3, 5, 7 của tháng đầu tiên của mỗi quý trong năm	Chủ tịch UBND xã giao nhiệm vụ cho cán bộ đài truyền thanh
3	Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH 11 của Quốc hội ngày 29/11/2005. Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí	Hệ thống bảng biểu thông tin của xã, của 6 thôn trong xã	Các ngày họp giao ban , họp chi bộ thôn hàng tháng vào ngày mùng 5	Giao Bí thư Chi bộ, trưởng phó thôn triển khai tới hội nghị quân dân chính của thôn.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ các văn bản Chỉ đạo, thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí .

Trên đây là nội dung Kế hoạch tuyên truyền thực hiện THPTK, CLP của Ủy ban nhân dân xã Lạc Long, đề nghị cán bộ, công chức, cá nhân, trưởng các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong toàn xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Tin